
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งที ่๒/๒๕๕๔ วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ เปนตนไป 

ณ หองประชุม ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
  ๑ นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
  ๒ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา        ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นายสมศักด์ิ  สุทธิพงศเกียรติ    นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
  ๔ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช           นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา สสจ.สงิหบุร ี
  ๕ นางวีรยา  บรรจง   หัวหนางานรักษาพยาบาลชุมชน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 

สิงหบุร ี
  ๖ นายสุขสันติ  พักธรรมนัก           ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  
  ๗ นายธีรศักด์ิ  เดนดวง                รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  
  ๘ นายณัฐ  หาวารี            ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  ๙ นางจินตนา  บุญพร   รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน   
๑๐ นายวิเชียร  พันธุสุข                สาธารณสุขอําเภออินทรบุร ี
๑๑ นายทองหลอ  เปลี่ยนพันธ       สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
๑๒ นายศิริชัย  นาคพนม            สาธารณสุขอําเภอทาชาง 
๑๓ นายสมนึก  ศรีใสดี              สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน 
๑๔ นายวีรชัย  บริบูรณ           สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงหบุร ี
๑๕ นายยรรยง  นาคมา                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนสาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑๖ นายสุพจน  อยูสุข            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๑๗ นายวัชรพันธ  ศรีสวัสด์ิ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
๑๘ นางทิพวรรณ  สอนสะอาด           หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร 
๑๙ นางวันดี  วิรัสสะ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๒๐ นางวังจันทร  กิตติภาดากุล           หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๒๑ นางยุพา  โชติกะพัฒน                   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๒๒ นายประโยชน  ยอดรัก           หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม 
๒๓ นางรําเพย  ตูทอง            หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
๒๔ นางสาวสมปรารถนา  มหาผล           หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๕ นางอุไรศรี  ขํานุรักษ                   หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
 

ผูไมเขาประชุม               
  ๑ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฯ 
 

ผูเขารวมประชุม 
  ๑ นางศรีสุดา  ผิวนิล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สสจ.สิงหบุร ี
  ๒ นางศรีสุวรรณ  คลายดี  หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นางสาวศิริพร  นิลัมภาชาต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร ๒ สระบุรี     
  ๔ นางสาวพัชรี  ต้ังเจริญ               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลพรหมบุร ี
  ๕ นางเกษมสุข  จันทรงาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลบางระจัน 
  ๖ นางนิตยา  บุญปน           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สิงหบุร ี
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สิงหบุร ี เปนประธานดําเนินการประชุม  มีวาระการประชุม ดังน้ี 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

จากการไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที ่๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔   มี ๒๑ เรื่องหลัก  
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ เนนในปน้ี  ซึ่งผูตรวจราชการไดแจงใหทราบแลว แตจะมโีครงการที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

๑.๑  รักษาฟรีมีคุณภาพ  ทุกแหงมีผลการดําเนินงานครอบคลุม   ใชบัตรประชาชนใบเดียว online 
ตรวจสอบสิทธิตางๆไดทัง้หมด   เนนรักษาแบบมีคุณภาพ เชน  เรื่องระบบประกันคุณภาพของสถานบริการ
พยาบาลทุกแหง เนนวาใหไดรับการประเมิน HA และ PCA โดยเร็วที่สุด และเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล
ตางๆ การดูแลบําบัดผูปวยยาเสพติด  และการดูแลผูปวยโรคเอดส  โดยมีการเปลี่ยนคุณสมบัติผูที่จะไดรับยา
ตานไวรัสเอดสจากเดิม เปน CD๔ นอยกวา ๓๕๐ เซลล/ลูกบาศกมิลลิลิตร   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒ โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ตอนน้ีกระจายเรื่องของการผสมไอโอดีนในนํ้าปลา ซีอี๊ว  กําลัง

เรงสํารวจเกลือ ที่ไหนไมผานตามเกณฑที่กําหนด ใหรายงานกระทรวงฯทราบ       กระทรวงฯจะไดใหคําแนะนํา 
สวนทางดานวิชาการ เรื่องความตองการสารไอโอดีนของรางกายในปริมาณที่เหมาะสม อาจมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๑.๓ นโยบายปรับ สอ.เปน รพ.สต.  เปาหมายทั้งประเทศจํานวน ๙,๗๕๐ แหง เดิมมี ๔,๐๐๐ แหง 
เพิ่มอีก ๕,๐๐๐ กวาแหง เดิมกําหนดใหเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ แตกระทรวงฯเรงใหประกาศภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จากการที่กระทรวงฯนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของ รพ.สต.ที่มlีogo (ณ วันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) จังหวัดสิงหบุรผีลงานตํ่ามาก ๘ แหง เปาหมาย ๓๕ แหง (เกณฑ ๒๐ แหงจาก ๓๕ แหง) 
ความจริงตอนน้ีจังหวัดสิงหบุรีครบองคประกอบแลว ๒๐ แหง จาก ๓๕ แหง แตรายงานไมทันรอบ ไดรายงาน
แกไขไปแลว ใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯติดตามดวย จังหวัดชัยนาท เปาหมาย ๕๖ แหง ผลงาน ๒๖ แหง จังหวัด
ลพบุรี เปาหมาย ๑๑๑ แหง ผลงาน ๑๐๐ แหง จังหวัดอางทอง เปาหมาย ๖๒ แหง ผลงาน ๒๐ แหง วันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๔ ตองเปนรายงานรอบสุดทาย  ขอใหเรงดําเนินการ ไมทราบวาในสวนของ สสอ.จะดําเนินการใหครบ ๓๕ แหง 
ไดหรือไม 
  สสอ.อินทรบุรี  สามารถดําเนินการไดครบ 
  สสอ.พรหมบุรี  ขาด ๓ แหง รอตัวหนังสือ  สวน รพ.สต.บางนํ้าเช่ียว ขาดบุคลากร จะรวม
เปนเครือขายกับ รพ.สต.บานแปง  ในชวงระหวางรอจางนักวิชาการ 
  สสอ.บางระจัน  ในทางปฏิบัติเหลือ ๑ แหง ที่อื่นดําเนินการแลว คาดวาจะเสร็จในสิ้นสัปดาห
น้ี  แตในทางเอกสารเปลี่ยนจากตกลงราคาเปนสอบราคา  สวน รพ.สต.สระแจง เปลี่ยนจากเดิมจะสอบราคา 
เปนใชเงินบํารุงทําปายไปกอน  คาดวาจะเสร็จทันตามกําหนด 
  สสอ.เมืองฯ  ใชเงินบํารุงครบทุกแหง  มี รพ.สต.บางกระบือ ๑ ตองรอขออนุญาตทางหลวง
กอน ตอนน้ีอนุญาตแลว กําลังดําเนินการ คาดวาจะเสร็จทัน สวนอีก ๕ องคประกอบพรอมทั้งหมดแลว 

ประธาน  ใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯบริหารจัดการ และฝาก CUP ใหการสนับสนุนดวย   
ฝากเรื่อง ๖ องคประกอบดังกลาว ขอใหพรอมรายงานไดภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ รองปลัดกระทรวงฯ
แจงวา หลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกาศแลว จะสงทีมลงมาสํารวจในเชิงองคประกอบ เนนเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพตอไป ซึ่งจะสอดคลองกับเกณฑการประเมินศักยภาพบริการ (On Top Payment) ของ สปสช.  

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 ๑.๔ นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล ผูตรวจราชการฯไดใหนโยบายไวแลว สวนใหญเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการทั้งสิ้น เชน การจัดคลินิกรุงอรุณ   one stop service เปนตน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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     ๑.๕ นโยบายลดหวาน มัน เค็ม ใหบูรณาการรวมกับโครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวงฯ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๑.๖ นโยบายสวมสะอาดของปมนํ้ามันถนนสายหลัก 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๗ โครงการตรวจสุขภาพผูนําศาสนาฯ   กําลังดําเนินการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๘ โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม  และมะเร็งปากมดลูก ชวงรณรงค  ผลงานมะเร็งเตานมไดตาม 
เปาหมาย  สวนมะเร็งปากมดลูกมีปญหา ปที่แลวจังหวัดสิงหบุรีมีผลงานรอยละ ๒๒ ปน้ีดําเนินการไดเพิ่มอีก
ประมาณรอยละ ๒ ควรจะไดผลงานรอยละ ๒๕-๒๖ แตตัวเลขที่กระทรวงฯ รายงานในที่ประชุม จังหวัดสิงหบุร ี
มีผลการดําเนินงานตํ่ามาก ประมาณ ๑ พันกวาราย (รอยละ ๑๗) เมื่อเทียบกับผลงานของจังหวัดใกลเคียงในเขต  
๒ สวนการอานผล pap smear ใหประเมินวามีปญหาหรือไม และเรงดําเนินการ จะไดเชิญผูเกี่ยวของประชุม
ตอไป   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๙ service plan ทําในภาพของจังหวัด  ควรดําเนินการใหเสร็จกอนวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ กลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรฯ ไดรวบรวม service planระดับหนวยงานไว ควรแตงต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อจะไดเชิญมา
ทําเรื่องความเช่ือมโยงตางๆตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๑๐ โครงการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางสุขภาพ  โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ รพ.สต 
จะมีการจัดสรรงบฯมาให ๗.๕ แสนบาท เพื่อพัฒนา รพช.๑ แหง  รพ.สต.๔ แหงใหเปนตนแบบดานการทํางาน 
รวมกับชุมชนในการสรางความเขมแข็งดานสุขภาพ  รายละเอียดจะไดเชิญกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯช้ีแจงตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๑๑ แนะนําผูบริหารคนใหม นายแพทยสมศักด์ิ  สุทธิพงศเกียรติ  นายแพทยเช่ียวชาญดาน 
เวชกรรมปองกัน 
  นายแพทยสมศักด์ิ  สุทธิพงศเกียรติ  กลาวยินดีที่ไดมาปฏิบัติงานที ่สสจ.สิงหบุรี   เมื่อวัน
ศุกรที่แลว ไดรับมอบหมายจากประธาน ใหเขาประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงหบุรฯี มีเรื่องที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

๑ แนะนําหัวหนาสวนราชการ ที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่จังหวัดสิงหบุรี  
๑) นายสามารถ มีดําเนิน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    จังหวัดสิงหบุร ีมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

       ๒) นายธนบดี  ขวาโยธา  ปศุสัตวจังหวัดสิงหบรุี  มาจากจังหวัดชัยภูมิ 
       ๓) พันตํารวจเอก วัชรินทร  ประสพดี  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสิงหบุรี  มาจาก 

         จังหวัดสมุทรปราการ 
       ๔) นายสุพจน  ประสงคสุขสันต  ประธานหอการคาจังหวัดสิงหบุรี เลือกต้ังใหมแทน 

         คนเกาทีห่มดวาระ 
       ๕) นายสุทิน  ชิดชอบ ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสิงหบุรี ยายไปดํารงตําแหนง 

         ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

       ๒ วิสัยทัศนของผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนจังหวัดสิงหบุรี  รอบถนน
สายที่จะเขาเมืองสิงหบุรีดานทิศเหนือและทิศใต  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๔- 
 

      ๓ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรมีีมติ กําหนดใหป ๒๕๕๔ เปนปรณรงคสวมหมวกนิรภัย
รอยละ ๑๐๐ โดยจะบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในสวนของเจาหนาที่สาธารณสุข 
ขอใหถือปฏิบัติ ตํารวจจะจริงจังเรื่องน้ี และขอใหประชาสัมพันธตอไปดวย 
  ประธาน  เรื่องการสวมหมวกนิรภัย  ถือวาเปนสิ่งจําเปน กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงาน
หลัก มีหนังสือแจงวา บุคลากรสาธารณสุข ตองเปนตัวอยางสวมหมวกนิรภัย เดือนเมษายน ๒๕๕๔   จะมีการ
กวดขัน นับเปนมาตรการที่เขมขน 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
     ๔ การติดตามประเมินผลโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป ๒๕๕๕  
     สวนกลางจะจัดทีมออกสุมประเมินผลดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชประโยชน ผลกระทบ 

และความย่ังยืน โดยจัดทีมออกสุมติดตามประเมินผล   ขอใหสวนราชการใหความรวมมือ เตรียมพรอมเพื่อรับ
การประเมินผลดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ไมมีแกไข  
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  

๓.๑ เรื่องเกี่ยวกับ รพ.สต. (ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔) ที่ควรดําเนินการใหเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ รายละเอียดตามที่ทานประธานไดแจงแลวตามวาระที่ ๑ 
 ๓.๒ ความกาวหนางบไทยเขมแข็ง   

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  จังหวัดจะจัดทีมจากศาลากลางจังหวัด เพื่อติดตาม 
ความกาวหนาการดําเนินงานงบไทยเขมแข็ง  เปนทีมตรวจสอบภายใน ๑ ทีม และทีมธรรมาภิบาล ๑ ทีม   
จะมาติดตามสุมวามีการดําเนินงานไปถึงไหน ถูกตองตามระเบียบหรือไม และให สสจ.รายงานทุกวันที่ ๑๐   
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  ไดรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน ไดรับมอบวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๔ และบานพักขาราชการ (ระดับ๗-๘) ๑ หลัง ทําสัญญาวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ งบประมาณ ๙.๖ แสนบาท  
ระยะเวลากอสราง ๑๘๐ วัน การกอสรางแบงเปน ๕ งวด เริ่มสัญญาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตอนน้ีการกอสรางดําเนินการงวดที่ ๑ เสร็จแลว 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน มี ๓ รายการ ไดแก รถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน ตรวจรับ
แลว  อาคารผูปวยใน ๓๐ เตียง งบฯ ๖.๕ ลานบาท  แบงเปน ๘ งวด  รายการที่ ๓ อาคารพัสดุ ๒ ช้ัน งบฯ 
๔.๘ ลานบาท แบงเปน ๖ งวด งวดที่ ๑ ดําเนินการเสร็จแลว 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน ไดงบฯ ๑.๖ แสนบาท อยูระหวางดําเนินการเรื่องปาย 
หนาโรงพยาบาลและการจัดทําสวน 
  นางสาวพัชรี  ต้ังเจริญ  จะขอนําเรียนผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุรีทราบ 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี  งบปรับโฉม  ๑,๒๕๔,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทํารั้วดานหนา ทําถนน    สวนเรื่องครุภัณฑ  
ทําTOR ที่กรมบัญชีกลางแลว และลงเว็บไซดของจังหวัดแลว 
  ประธาน  ขอใหรายงานตามกําหนด  มอบหมายใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯรวบรวม 
และนําเขาเว็บไซดของ สสจ.เปนรายอําเภอกอนสิ้นเดือน   หากหนวยงานไหนที่ยังไมสงรายงาน  ขอใหสง 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ภายในสัปดาหน้ี จะขอดูรายละเอียดอีกครั้ง   

 
 



-๕- 
 
-ไดรับแจงวา  กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสาธารณสุข  กําหนดตรวจสอบผลการ 

ดําเนินงานการจัดซื้อ-จัดจาง  ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔  และ 
โครงการโรงพยาบาล ๓ ดี ระหวางวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประเด็นการตรวจสอบ เปนเรื่องการจัดซื้อ- 
จัดจาง ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งทั้งหมด เชน จํานวนงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด แผนการดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อ-จัดจางทุกรายการ   ในสวนของโครงการโรงพยาบาล 
๓ ดี  ใหคัดเลือก รพศ.หรือ รพท.๑ แหง รพช.๑ แหง และ รพ.สต ๑ แหง เพื่อทําการประเมินกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการตามเกณฑที่กําหนด จะเชิญประชุมวา  จะดําเนินงานโรงพยาบาล ๓ ดีที่เลือกไวเปนตัวอยางได
อยางไรบาง  ไดเกษียนหนังสือมอบใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ รวมกับกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯเปนผู 
ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ ในสวนของ รพท.นําเสนอโรงพยาบาลสิงหบุรี สวน รพช. รพ.สต.ใหรวมกันพิจารณา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๓ ปญหาการบันทึกขอมูลงาน EPI/ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลของแตละ คปสอ. 

  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน   จากการสอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่อง
รายงาน EPI มีปญหา เดิมใชโปรแกรม Mitnet  ไมสามารถโอนขอมูลไป ๑๘ แฟมของ สปสช.ได มีแนวทาง 
แกไขโดยจะถาม Programmer ของ Mitnet วาสามารถแกไขใหสามารถสงขอมูลไปใหสวนกลางไดหรือไม 
หรือดูวา Programmer ของ HOS_xP สามารถดึงขอมูลจากโปรแกรม Mitnet ไดหรือไม   ตองพิจารณา
เรื่องคาใชจายวาจะคุมคาตอบแทนจากขอมูลที่จะไดหรือไม ตอนน้ีเนนการใช HOS_xP และเนนการบันทึก
ขอมูลครบถวน   

หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  ในสวนของการบันทึกขอมูล  สคร.๒ สระบุรี  รวมกับ สสจ.ได 
ตรวจสอบสุม พบวาพื้นที่มีการบันทึกขอมูลจริง แตมีปญหาการลงรหัสผิด ทาง สคร.๒ สระบุร ี ยืนยันวาจังหวัด
สิงหบุรมีีผลการดําเนินงานดีกวาจังหวัดอื่นในเขต ๒ แตติดขัดเรื่อง IT สงตอขอมูลไปใมได  หรืออาจลงรหัสผิด
ขอมูลก็จะไปปรากฏข้ึนผิดที่ เชน ความจริงฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดในเด็กตํ่ากวา ๑ ป   แตลงรหัสเปนMMR 
ขอมูลกจ็ะไปปรากฏข้ึนเปนนักเรียน ป.๑ จึงขอใหตรวจสอบดูรายละเอียดดวย 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ มีการลงรหัสไมถูกตอง เชน เด็ก ๐-๑ ป ตองลงรหัสเลข 
๑ แตไปลงรหัสเปนเลข ๒ ซึ่งเปนรหัสของผูใหญ มีบางแหงใชฐานขอมูลโปรแกรมเดิม ไมมีการปรับเปลี่ยน  ได
แจงใหยกเครื่องคอมพิวเตอรเขามาแกไขที่ สสจ.แลว 

นายยรรยง  นาคมา  ในสวนของ อําเภอบางระจัน  พบการลงรหัสการวินิจฉัยโรค รหัสวัคซีน 
ไมถูกตอง  จะไดนําตารางรหัสสงไปให เพื่อนําเขาขอมูลใหม นาจะมีความสมบูรณมากข้ึน  บางครั้งดูวาขอมูล
หายไปมาก  เชน กรณีเด็กคนเดียวไดรับวัคซีน ๓ อยาง จะหายไป ๓ อยาง   

ประธาน  ขอใหไปตรวจสอบดูหนวยงานที่มีผลงานตํ่า และซักซอมปรับความเขาใจเรื่องระบบ 
และการลงรหัสของ HOS_xP ใหตรงกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๔ ความกาวหนาผลการดําเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค  

ป ๒๕๕๔  มผีลการบันทึกขอมูล ๓,๑๘๙ ราย (รอยละ ๖.๔๘) ในสวนของผลที่ lab คาง ๑,๒๗๑ 
ราย ยังไมบันทึก ขอใหตรวจสอบวาคางอยูที่ไหน ถาโรงพยาบาลอาน lab ไมทัน คงใช lab นอก 
  ประธาน  ขอมูลการดําเนินงานจะครบสมบูรณตองอาน lab ทันภายใน ๑ เดือน ถาบุคลากร 
ดานน้ีมีนอย อาน lab ไมทัน ทําใหผลงานนอย แตละแหงอาจใช lab นอกมาชวย  คา lab ประมาณ ๗๐-๑๐๐ บาท  
ขอมูลจากที่กระทรวงฯนําเสนอ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  จังหวัดสิงหบุรีเปาหมายรวม ๙,๘๔๓ ราย 
ผลงาน ๑,๗๖๑ ราย รอยละ ๑๗.๘๙ จังหวัดอางทองผลงานรอยละ ๒๐.๔๓ จังหวัดชัยนาทผลงานรอยละ ๒๒.๕๕  
 



-๖- 
 
จังหวัดลพบุรผีลงาน ๑.๔ หมื่นราย รอยละ ๓๐.๙๒ ขอใหไปศึกษาวาจังหวัดลพบุรีทําไดอยางไร ฝากเรงรัดพื้นที่
ดําเนินการดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ 

๔.๑ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ กลาวขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  ที่ใหการตอนรับทีม 

ตรวจราชการฯและคณะ ระหวางวันที ่๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  เปนอยางดี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     ๔.๑.๑ สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนกมุภาพันธ  ๒๕๕๔ 
  นางศรีสุดา  ผิวนิล  มีรายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา ๓ อันดับ ไดแก อุจจาระรวง สุกใส 
และไขไมทราบสาเหตุ ทุกโรคเมื่อเทียบกับคามัธยฐาน ๕ ปยอนหลัง สถานการณโดยรวมอยูในภาวะปกติ  

สถานการณโรคไขเลือดออก  ( วันที่ ๑-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) พบวาประเทศไทยมีอัตราปวย ๕.๓๒  
ตอประชากรแสนคน มีรายงานการเสียชีวิต ๔ ราย อัตราปวยตายเทากับ ๐.๑๒ พบกระจายในทุกภาค สําหรับเขต 
๒ อัตราปวยเทากับ ๕.๖๖ ตอประชากรแสนคน (จํานวนผูปวย ๙๐ ราย)  ไมมีรายงานการเสียชีวิต อัตราปวยสูงสุดที่
จังหวัดลพบุรี รองลงมาจังหวัดชัยนาท  จังหวัดอางทอง และจังหวัดสิงหบุร ีตามลําดับ ในสวนของจังหวัดสิงหบุรี 
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ พบผูปวย ๔ รายสูงกวาคามัธยฐาน ๒ เทา ทั้งที่ในระยะน้ี ไมใชฤดูของการระบาดของ
โรค  มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่มีความสําคัญ  สมควรเรงรัดดําเนินการ เพื่อปองกันและควบคุมโรคในพื้นที่
อยางเขมขนและตอเน่ือง 
  สถานการณโรคไขหวัดนกในคน สําหรับประเทศไทย ป ๒๕๕๔ ไมมีรายงานพบผูปวย มีเพียง
ผูปวยที่เขาไดกับนิยาม ๗ ราย  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมพบเช้ือไขหวัดนก    
  โรคไขหวัดใหญฤดูกาล  จังหวัดสิงหบุรปี ๒๕๕๔ (วันที่ ๑ มกราคม-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) ม ี
รายงานผูปวยไขหวัดใหญ ๕ ราย และพบสัดสวนผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ ILI ตอผูปวยนอก มีแนวโนมคงที ่
โดยขอมูล ณ สัปดาหที่ ๗ (วันที ่๑๓-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) รอยละ ๕.๑๓     สวนสถานการณโรคเดือนมีนาคม 
๒๕๕๔  ขอใหเฝาระวังโรคระบบทางเดินอาหาร  และโรคไขเลือดออก  รายละเอียดตามเอกสาร 
  หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  ผลการประเมินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ (สุมประเมิน ๑ หมูบาน/๑ ตําบล/๑ คปสอ.) พบวา คปสอ.ที่มีคา HI ไมเกนิรอยละ ๑๐ ไดแก 
คปสอ.อินทรบุรี และ คปสอ.คายบางระจัน สําหรับเดือนกุมภาพันธ พบผูปวย ๔ ราย ไดลงไปดําเนินการควบคุม
ปองกันโรค ดังน้ี 
  หมู ๕ ตําบลบานแปง  พบคา HI รอยละ ๕๐ ไดดําเนินการขัดลางภาชนะที่มีนํ้าขัง แตมีบางสวน
ยังดําเนินการไมได  ใหพื้นที่ลงไปติดตามดําเนินการซ้ํา ตอนน้ีดําเนินการเรียบรอยแลว 
  หมู ๔ ตําบลงิ้วราย  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ลงไปดูพื้นที่ พบคา HI รอยละ ๒๐  ไดเทนํ้า
ออกจากภาชนะ   ขัดลางภาชนะ   ใสทรายอะเบท  หลังจากน้ัน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  มีรายงานผูปวยอีก 
๑ ราย ลงไปดูทั้งหมด ๖๓ หลังคาเรือน พบลูกนํ้า ๑ ภาชนะ ที่บานผูปวย สวนรอบๆละแวกบานไมพบ 
  หมู ๖ ตําบลหวยชัน  พบคา HI รอยละ ๓๘.๔๖ เขาไปขัดลางภาชนะที่มีนํ้าขัง  
สําหรับพื้นที่เสี่ยง ใหดูแลพิเศษ สวนพื้นที่ที่สุมลงไปดําเนินการแลว คา HI ยังไมไดตามเกณฑ ควรตองรณรงคทุกวัน 
ศุกรตอไป และมีการรณรงคใหญทั้งจังหวัดทุก ๓ เดือน  ฝากประชาสัมพันธดวย   
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  กระทรวงสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  คัดเลือกจังหวัดสิงหบุรี เปนพื้นที่ที่จะทําการ 
ศึกษาวิจัย  ประเมินผลการควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ระดับประเทศ โดยสุมคัดเลือกไดทั้งหมด ๘ จังหวัด  
ภาคละ ๒ จังหวัด  โดยเลือกจังหวัดที่มีสถิติการเกิดโรคตํ่าสุดและสูงสุดของปที่แลว  จังหวัดสิงหบุรีเปนจังหวัดที่มี
สถิติการเกิดโรคตํ่าสุด ซึ่งจะประเมิน สสจ. รพ.สต. อบต. เทศบาลและโรงเรียนในพื้นที่น้ัน   สวนพื้นที่ที่มีสถิติ
การเกิดโรคสูงจะลงสุม house hold survey ในสวนของจังหวัดสิงหบุร ีกําหนดใหอําเภอทาชางเปนอําเภอที่มสีถิติ
การเกิดโรคสูงสุดของจังหวัด และอําเภอบางระจันเปนอําเภอที่มีสถิติการเกิดโรคตํ่าสุดของจังหวัด สวนวัน เวลา ที่จะ
ดําเนินการ ยังไมไดกําหนด 
  ประธาน  ตาม MOU คา HI ตองนอยกวารอยละ ๑๐ ขอใหพื้นที่ระมัดระวังใหดี  ใหสํารวจและ
เฝาระวังอยางตอเน่ือง  ขอใหนําเสนอเพื่อดูความกาวหนาเชนน้ีตลอดไปดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๔.๒ กลุมงานควบคุมโรค  โดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
 ๔.๒.๑ การติดตามผูปวยวัณโรครับยา และตรวจเสมหะ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 
  รายช่ือผูปวยวัณโรคที่ตองรับยา รายละเอียดตามเอกสาร  ฝากผูบริหารแจงพื้นที่ใหติดตามดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒.๒ กําหนดใหพื้นที่ในหนวยงานสังกัดสาธารณสุข  เปนเขตสวมหมวกนิรภัยรอยละ ๑๐๐ 
  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  กําหนดใหพื้นที่ในหนวยงานสังกัดสาธารณสุข  เปนเขต
สวมหมวกนิรภัยรอยละ ๑๐๐ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  ๑ กําหนดใหพื้นที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนเขตสวมหมวกนิรภัยรอยละ ๑๐๐ 
  ๒ หัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนกลาง 
ที่ต้ังในสวนภูมิภาค มีมาตรการสงเสริมใหพื้นที่หนวยงานที่รับผิดชอบ เปนเขตสวมหมวกนิรภัยรอยละ ๑๐๐ 
  ๓ แจงกําชับใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ในสังกัดที่เปนผูขับข่ี ผูโดยสารรถจักรยานยนต  
ที่เดินทางผานเขา-ออก บริเวณหนวยงาน ทุกคนตองสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานต 
  ประธาน  เนนการดําเนินงานสื่อสาธารณะใหมาก   ควรจะม ีtopic เชน เดือนน้ีควรระมัดระวัง
เรื่องโรคอะไร  นโยบายดานสาธารณสุขเนนหนักเรื่องอะไร ขณะน้ีแตละหนวยงานกําลังทําอะไร  สื่อสาธารณะ
เหลาน้ีมีประโยชนตอประชาชนคอนขางมาก จะไดเชิญประชุมตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๓ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม  โดยหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
 ๔.๓.๑ การจัดสรรงบตามเกณฑศักยภาพบริการ ((On Top Payment) 

 กรอบแนวคิด งบตามเกณฑศักยภาพบริการ (On top payment) เปนงบเหมาจายเพิ่มเติม เพื่อ 
จายชดเชยคาบริการเพิ่มเติมใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือหนวยบริการปฐมภูมิ ที่มีการพัฒนา
ศักยภาพบริการผานเกณฑที่กําหนด  เพื่อสรางแรงจูงใจใหหนวยบริการปฐมภูม ิ  และโรงพยาบาลแมขายพัฒนา
ศักยภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย 

เกณฑและเงื่อนไขการประเมิน หนวยบริการปฐมภูมิ มีศักยภาพครอบคลุม ๔ ดาน ไดแก ดาน 
ศักยภาพพื้นฐาน ดานการบริหารจัดการ ดานระบบบริการ และดานผลการใหบริการ  โดยเกณฑและเงื่อนไขการ 
ประเมิน แบงเปน ๒ สวน  ดังน้ี  

๑ เกณฑและเงื่อนไขหลัก มี ๕ ขอ  ไดแก 
  ๑.๑ มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป  ดูแลและรับผิดชอบงานบริการ 

ปฐมภูมิตอประชากร UC คือ ๑: ๑๐,๐๐๐ หรือนอยกวา 
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  ๑.๒ มีพยาบาลเวชปฏิบัติ/วิชาชีพ ปฏิบัติงานประจําตอประชากร UC คือ ๑:๕,๐๐๐ หรือ 
นอยกวา  และ มีอยางนอยแหงละ ๑ คน  

  ๑.๓ มีจํานวนบุคลากรประจํา (ไมรวมแพทย) ตอประชากร UC คือ ๑: ๑,๒๕๐ คน  
  ๑.๔ มีคณะกรรมการ ๔ ภาคสวน คือ ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่  ทองถ่ิน ผูรับและผูใหบริการ  
  ๑.๕ อัตราสวนการใชบริการ ที่หนวยบริการปฐมภูมิเทียบกับที่โรงพยาบาลแมขายสูงกวาคาที ่

กําหนด  ( > ๐.๘๘ ) 
๒ เกณฑและเงื่อนไขรอง มี ๕ ขอ  ไดแก 
  ๒.๑๑ มีเภสัชกร, นักกายภาพบําบัด, แพทยแผนไทย, ทันตแพทย/ทันตาภิบาล  ใหบริการ 

ปฐมภูม ิ(ประจําที่ รพ.แมขาย)ตอประชากร UC คือ ๑: ๑๐,๐๐๐ –  ๓๐,๐๐๐ คน 
  ๒.๒ มีระบบสนับสนุนที่เช่ือมโยงกับรพ.แมขาย ไดแก ระบบขอมูลผูปวย/เวชภัณฑ/ระบบ  

Consultation/ การนัดหมาย/ชองทางดวน และระบบการสงตอ- สงกลับ 
๒.๓ มีขอมูลผูปวย ๕ กลุมเปาหมายในพื้นที ่ (เด็ก ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ และหญิง 

ต้ังครรภ) และมีแผนการเย่ียมบาน และผลในการลดภาวะเจ็บปวยไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของกลุมเปาหมาย           
๒.๔ มีการจัดบริการแบบ Homeward และงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ ในชุมชน  

รวมทั้งมีการจดับริการ  หรือไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขาย ในการจัดบริการทันตกรรมชุมชน และ 
เภสัชกรรมชุมชน รวมทั้งการจัดบริการโดยทีมสหวิชาชีพ 

๒.๕ มีแผนงานรวมกับกองทุนฯ ตําบล และมีผลงานที่ทองถ่ินและประชาชนเปนผูดําเนินการหลัก  
การจัดบริการและการสนับสนุนงบประมาณ มี ๒ รูปแบบ ไดแก  รูปแบบการจัดบริการแยกจาก  

รพ. และรูปแบบที่ ๒ จัดบริการรวมกับ รพ. ซึ่งจะไดเพิ่มเติม ๕๐ บาทตอประชากรหน่ึงคน ในสวนของจังหวัดสิงหบุรี
ดําเนินการตามรูปแบบที ่๒ 

ข้ันตอนการประเมิน เริ่มจากหนวยปฐมภูมิประเมินตนเอง สงมาให CUP รับรองผลการประเมิน 
และสงผลให สสจ.ตรวจสอบรับรอง เพื่อสงให สปสช.เขต ตรวจสอบผลการประเมิน และแจงผลการประเมินให 
สสจ.เพื่อแจงผูเกี่ยวของทราบตอไป 

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวนหนวยบริการที่ไดรับงบ On top ๑๕ แหง  จํานวนประชาชน UC  
๕๒,๓๐๓ คน จํานวนเงินที่ไดรับ ๒,๖๑๕,๑๕๐ บาท 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวนหนวยบริการที่ไดรับงบ On top ๑๘ แหง  จํานวนประชาชน UC  
๔๗,๔๔๕ คน จํานวนเงินที่ไดรับ ๒,๓๗๒,๒๕๐ บาท 
สําหรับเกณฑหลักที่หนวยบริการไมผาน  ไดแก OP visit >๐.๘๘ และไมมีพยาบาลเวชปฏิบัติ/วิชาชีพ  รายละเอียด 
ตามเอกสาร 

ประธาน   ใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯดูรายละเอียดวามีที่ไหนควรแกไขอยางไร    ในสวนของ 
หนวยบริการที่เคยไดรับงบ On top ป ๕๓   แลวมีสาเหตุใด  ป ๒๕๕๔ จึงไมไดรับงบฯ สําหรับเรื่อง hard ware  
องคประกอบตางๆ สามารถแกไขไดดวยตัวเอง โดยการเติมใหเต็มกอน สวนเรื่อง OP visit >๐.๘๘ แกไขโดยทํา
เรื่องการบันทึกขอมูล  การประชาสัมพันธใหมีแพทยหมุนเวียนไปทุก CUP รพ.ตองสนับสนุนบุคลากร จัดสรร
ใหไดตามเกณฑ การ refer กลับไปรับยาที ่สอ. พอรูวามีแพทยมาหมุนเวียน มีพยาบาลมาประจํา ประชาชน 
จะมาใชบริการเพิ่มมากข้ึนเอง   
  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  แจงวา ในสวนของ CUP อินทรบุรี  มีหนวยบริการที่ขาด
พยาบาล ไดแก สอ.อินทรบุรี ๑  สอ.โพธ์ิชัย ๒  สอ.งิ้วราย ๑  สอ.หวยชัน ๒  และ สอ.ชีนํ้าราย ๒   
  สาธารณสุขอําเภออินทรบุรี  กรณีของ สอ.อินทรบุรี ๑ เน่ืองจากป ๒๕๕๓ เปนเครือขายกับ สอ.
ประศุก  จึงใชจํานวนประชากรของเครือขายในการขอรับการสนับสนุน  สวนในป ๒๕๕๔ OP visit ไมผานเกณฑ  
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ประกอบกับ สอ.อินทรบุรี ๑ ต้ังอยูใกลกับ รพ.อินทรบุรี และขาดพยาบาล แตมีนักวิชาการไปเรียนพยาบาลวิชาชีพ
จบมาแลว มีวุฒิพรอม แตยังไมไดปรับวุฒ ิ
  นายยรรยง  นาคมา ในสวนของอําเภอบางระจัน  ปที่แลวมีการรวมกันเปน ๒ เครือขาย   ไดแก 
เครือขาย สอ.พักทันรวมกับ สอ.สระแจง และอีกเครือขาย รวม ๓ สอ.ไดแก สอ.ไมดัดรวมกับ สอ.บานจา และ 
สอ.บางระจัน (ต.สิงห)   สวนป ๒๕๕๔ มีการแยกเปนหนวยปฐมภูมิเดียว หรืออาจเปนเพราะ รพ.บางระจัน ใหบริการ 
ดีข้ึน ผูปวยไปใชบริการมากข้ึน หรือ รพ.บางระจันมีการเปลี่ยนโปรแกรมเปน HOS_xP อาจทําใหเก็บขอมูล OP visit 
ไดดีย่ิงข้ึน ทําใหตัวหารมากข้ึน  หรือเปนเพราะการบันทึกขอมูลลงใน ๑๘ แฟม  ซึ่งจะไดพัฒนาในสวนของ สอ.
ใหเขมขนมากข้ึน  และจะประสานงานในภาพของ คปสอ.  เพื่อใหมีแพทย/พยาบาลหมุนเวียนที ่สอ.ไดมากข้ึน  
ตอนน้ีมีพยาบาลครบทุก สอ.มีพยาบาลที่ไมเปนเวชปฏิบัติ ๑ สอ. และมี ๔ สอ.ที่มีแพทยออกไปหมุนเวียน จะ
พยายามทําใหครบทุก สอ. อีกประเด็นเรื่องระบบสงตอของ คปสอ.บางระจัน มีการอะลุมอลวย ไมเครงครัด จะ
ไดพัฒนาแกไขตอไป 
  ประธาน    ในสวนของเครือขาย   อาจเปนชวงเปลี่ยนผาน   ไมมีการพัฒนา  พอแยกออกมาอาจ
มีผลกระทบ แสดงวาที่ผานมาอาศัยบางแหงเอื้อบางแหง ฝาก คปสอ.บางระจันวิเคราะห และนําเสนอในเดือนหนา
วา OP visit ไมถึงเกณฑ จะพัฒนาอยางไร ขอให รพ.ดูแล สอ.จัดบุคลากรใหมีแพทยและพยาบาลหมุนเวียนใหเพียงพอ  
และใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ สงรายละเอียดไปใหทุกหนวยงานดูดวย 
  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  ไดสงรายละเอียดใหทุกหนวยงานไปแลว  ในสวนของ CUP  
ทาชาง  สอ.พิกุลทอง มี OP visit ๐.๘๔  และ สอ.ถอนสมอ มี OP visit ๐.๕  
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  สัปดาหที่แลว คุยกับเจาหนาที่ สอ.เรื่อง On top ที่ตํ่า ไดขอมูล
วา  ในสวนของการบันทึกขอมูล พบปญหาเลขประจําตัวประชาชนหาไดไมครบ คนหาใน สปสช.ก็ไมมี  และการลง
บันทึก ICD๑๐ ในโปรแกรม HCIS จะตีกลับออกมา โอนไปไมได บันทึกไมได  แนะนําใหไปถาม สอ.ใกลเคียงที่
สามารถดําเนินการได  จะไดนํามาเปนแบบอยาง  สําหรับโปรแกรม HCIS ที่ใชกัน ไมทราบวาจะตอบสนองการถาย
โอนมากนอยแคไหน  เห็นวาครั้งที่แลวจะจัดประชุมการใชโปรแกรม HOS_xPลงไปที่ สอ. ไมทราบวาดําเนินการไป
ถึงไหนแลว   ถาเปนโปรแกรมน้ี นาจะไดเงินเพิ่มข้ึน  อีกเรือ่งคือหมูบานที่ใกลโรงพยาบาล ผูปวยจะไมไป สอ.จะมา
โรงพยาบาล   เพราะสะดวกกวา  ตรงน้ี OP visit จะไมผานเกณฑ ควรทําเปน Mobile clinic ผูปวย UC ของ
โรงพยาบาลตัดทะเบียนลงไปให สอ. แลวให สอ.ทํา Mobile clinic ไปจายยาในชุมชนเหมือนกับ รพ.คายบางระจัน  
นาจะสามารถทําใหผูปวยมีจํานวนมากข้ึนได   
  ประธาน  แตละแหงจะมีขอจํากัดไมเหมือนกัน   แตในภาพรวม  เรื่องการบริหารจัดการ IT ควร
จัดโครงสรางใหครบ  จัดระบบ refer ใหดี  เพิ่ม Item ยาใหกวางมากข้ึน   การลงบันทึกขอมูล  การใชโปรแกรมที่มี
คุณภาพ การพัฒนาและทําความเขาใจในเรื่องของการลงรหัสโรค ตรงน้ีคณะกรรมการปฐมภูมิจะตองบริหารจัดการ 
ในสวนที ่คปสอ.วิเคราะห   จะเปนบริบทของ คปสอ.ทีจ่ะเสริมกัน  ในภาพรวมตองดําเนินการดวย  สําหรับระบบ
หนวยบริการปฐมภูมิ ควรมีคณะกรรมการเพื่อจะทํางานตรงน้ีเชิงพัฒนา ตองออกประเมิน ไมเชนน้ันจะพัฒนาไม
ทัน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตองเริ่มตนเรื่องเชิงคุณภาพ ถาไมไดจะมีปญหาเชิงนโยบาย ตรงน้ีจะจัดประชุมวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อหาแนวทางวาควรจะบริหารในภาพรวม และภาพ คปสอ.เรื่องอะไร ฝากสงขอมูลแตละ
เครือขายดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    ๔.๔ งานสงเสริมสุขภาพฯ โดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 

๔.๔.๑ รายงานความกาวหนาโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 
 
 



-๑๐- 
 
 ๑ จัดประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแมและเด็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔     มีเรื่องที่นําเขาที่ประชุม 

ไดแก คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ งานอนามัยแมและเด็ก ในสวนของการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวง
สาธารณสุข ไดแก นโยบายและปญหาเรงดวนการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว โครงการพัฒนา
สติปญญาเด็กไทย และโครงการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  ไดแก  สถานการณงาน
อนามัยแมและเด็ก จังหวัดสิงหบุร ีปงบประมาณ ๒๕๕๓ ตัวช้ีวัดที่ยังไมผานเกณฑระดับประเทศ ไดแก  

-อัตราทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม  
-อัตราทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยดมากกวา ๑๑.๒ มิลลิยูนิต/ลิตร  
-อัตราแมอายุนอยกวา ๒๐ ป  
-อัตราหญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  
-อัตราการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภนอยกวา ๑๒ สัปดาห  
-อัตราการดูแลกอนคลอดครบตามเกณฑ 
๒ ติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหา ตามนโยบายการกระจาย 

“ยาเม็ดเสริมสารอาหารสําคัญ” ใหหญิงต้ังครรภทุกคนไดรับตลอดการต้ังครรภและขณะเลี้ยงลูกดวยนมแม   
๓ สรุปผลการอบรมฟนฟูความรูภาคีเครือขายการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมและแผนการ 

จัดต้ังหมูบานนมแมในชุมชน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

       ๔.๕ กลุมงานทันตสาธารณสุข  โดยหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
        ๔.๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ  
  สรุปผลการใหบริการฝงรากฟนเทียมจังหวัดสิงหบรุี เปาหมาย ๘๐ ราย  ดําเนินการไดรอยละ 
๑๐๐ ขอบคุณเครือขายบริการสาธารณสุขทุกแหง และ รพ.อินทรบุรีที่เอื้อเฟอสถานที/่การบริการ/เจาหนาที่  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๖  เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตางๆ 
       ๖.๑ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี  ขอเชิญทอดผาปามหากุศลในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔   เวลา 
๑๐.๐๐ น.  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานฝายฆราวาส  และหลวงพอจรัล เปนประธานฝายสงฆ  วัตถุประสงค
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย และพัฒนาโรงพยาบาลอินทรบุร ี  
  ประธาน  ขอเชิญคณะกรรมการฯ รวมบริจาคและรวมงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       ๖.๒ สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี แจงวาชมรมสาธารณสุข  จะจัดประกวด รพ.สต ยอดเย่ียม และ สสอ. 
ยอดเย่ียม  เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ใหแตละจังหวัดประกวดระดับจังหวัดใหแลวเสร็จ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ประกวดระดับเขต  และเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ประกวดระดับภาค มีรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ  จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี หนวยงานที่สนใจ สมัครไดที่คุณวิเชียร  พันธุสุข 
  สาธารณสุขอําเภอเมืองฯ แจงวา ป ๒๕๕๒ สสอ.เมืองเคยประกวดติดระดับเขต แตประกวด
ระดับภาค  ไมผานเรื่องแบบแปลน 
 
 



-๑๑- 
 

  ประธาน  ขอเชิญหนวยงานที่ไมเคยสมัคร หรือสมัครแลวไมได จะไดเปนแนวทางในการพัฒนา
ตอไป สวนเรื่องงบดําเนินการ เรื่องการปรับโครงสราง ขอใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ใหกลุมงานพัฒนา
คุณภาพฯประสานงานกับฝายบริหาร ชวยดูระเบียบการใชเงินบํารุง และเงินงบประมาณ  

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ ไดประสานกับหัวหนาฝายบริหาร จะเชิญ ผอ.รพ.สต./เจาหนาที ่
พัสดุ ผูรับผิดชอบมาช้ีแจง ระเบียบงบฯ และการปรับโครงสราง ในวันศุกรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
หองประชุม ๑  สสจ.สิงหบุร.ี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 
       ๗.๑ หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ เนนยํ้าพรอมกันพรุงน้ีเวลา ๐๙.๐๐ น. รวมเปนเกียรติถวายธูปเทียน  
ที่วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
           ๗.๒ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค  แจงวา งานกีฬาสาธารณสุขเขต ๒ ครั้งที ่๓๒ ป ๒๕๕๔  วันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ทําพิธีเปดเชา ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนัดหมายเวลา ๐๗.๓๐ น.  พบกันที่สนามกีฬา 
๗๐๐ ปเชียงใหม  พิธีปดเวลา ๑๗.๓๐ น. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ปดประชุม  เวลา  ๑๖.๒๐ น. 

     นางนิตยา  บุญปน 
             ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


